



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BỘ CHÍNH TRỊ CHUẨN Y BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI BÌNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 2188-QĐNS/TW chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

KỶ HỢP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ chín, sáng ngày 11/6, các vị đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác để hỗ trợ cho các loại hình này do tác động của dịch Covid-19 xảy ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng quy định chỉ giảm thuế cho các trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số người tham gia bảo hiểm xã hội không quá 100 người là không hợp lý. Đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa lại quy định chung các trường hợp được giảm thuế là các doanh nghiệp nhỏ theo các tiêu chí phù hợp với các quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời nghiên cứu có phương án hỗ trợ cả đối với các doanh nghiệp vừa.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH TÂM

Hội nghị đại biểu trí thức năm 2020

Sáng ngày 11/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu trí thức; tuyên truyền các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Với vai trò là cầu nối, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đổi mới hình thức hoạt động, thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức vinh danh

gần 1.700 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội cũng đã phối hợp tổ chức hội thi, cuộc thi sáng tạo về khoa học công nghệ và kỹ thuật nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua 8 lần tổ chức hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh và 4 lần tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

(Xem tiếp trang 4)

HOÀNG LANH

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo một số tờ trình, đề án của Ban Tổ chức Trung ương

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH ĐỨC

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW

Sáng ngày 11/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tình hình biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thông qua cuộc giám sát nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm

(Xem tiếp trang 4)

ANH ĐÀO

Điều chỉnh một số nội dung giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, nhất là trong giai đoạn "hậu dịch Covid-19", trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đổi tên Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 thành Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI và điều chỉnh một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh về điều kiện tham dự Giải thưởng: gồm các tác phẩm/sản phẩm được công bố, đăng tải, phát hành trong thời gian từ 1/1/2019 đến hết ngày 15/6/2020 (đối với các tác phẩm sách tính đến hết tháng 6/2020).

- Bổ sung 2 hạng mục dự thi, gồm: (1) Video clip và (2) các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

- Thời gian tổ chức lễ trao giải: dự kiến tuần thứ 4, tháng 7/2020.

Tác phẩm dự thi gửi về: Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Hà Nội hoặc Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Phòng Thư ký tổng hợp), số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội (Ngoài bia ghi: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019).

P.V

ĐÔNG HƯNG Tích cực chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 21/6, Đông Hưng sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, toàn huyện đã lựa chọn giới thiệu 229 người ứng cử chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những người ứng cử chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều là những người có năng lực, trình độ và có uy tín trong nhân dân. Huyện cũng đã thành lập 229 tổ bầu cử kiểm tra đơn đốc và hướng dẫn các thôn, tổ dân phố thực hiện các bước bầu cử bảo đảm đúng quy trình, quy định. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập và niêm yết công khai danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực bỏ phiếu ở các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, hòm phiếu, lá phiếu, trang trí khánh tiết cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đến bỏ phiếu chọn ra người có năng lực, uy tín bầu vào chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

THU HIỀN

ĐẢNG BỘ HUYỆN VŨ THƯ

Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

(Xem trang 2)



Trung tâm thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư.

Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Diện mạo mới, kỳ vọng mới

(Xem trang 3)

CỤC THUẾ TỈNH Đối thoại với gần 300 đơn vị, doanh nghiệp

Sáng ngày 11/6, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại quý II/2020 với gần 300 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã phổ biến các chính sách mới gồm: Nghị quyết số 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 954 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 53 ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 22 ngày 24/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139 ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; Nghị định số 41 ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Thông tư số 05 ngày 20/1/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44 ngày 12/5/2017 quy định về khung giá

(Xem tiếp trang 4)

MINH QUÂN

HƯNG HÀ Tổng thu ngân sách 5 tháng đạt trên 178 tỷ đồng

5 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách của huyện Hưng Hà đạt trên 178 tỷ đồng. Trong đó, một số sắc thuế đạt số thu khá như thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ...

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp thu các sắc thuế. Ngành Thuế và các đơn vị liên quan của huyện chú trọng công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tập thể, cá nhân trong việc thu nộp các sắc thuế. Rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MAI THƯ